

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562
1. ปณิธานค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้ และ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน การ ปฏิบัติราชการ	1.1.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประจำปี 2562	-ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลและร่วมฟังเทศสวดมนต์และถวาย อาหารแด่พระสงฆ์
	1.1.2) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวัน สำคัญของชาติ	ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญ ชนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 4. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 7. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 8. จัดกิจกรรม/จิตอาสา <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
1.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ	1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

	<p>1.2.2) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ,การจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>2. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p>2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก หลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>2.2.1) ดำเนินการจัดทำช่องทางการเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>2.2.2) การเก็บสถิติผู้มาใช้บริการ อบต.โดนด</p> <p>2.2.3) การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.โดนด</p>	<p>จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนิน ๕ ช่องทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับข้อร้องเรียน - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โดนด - เว็บไซต์ www.tanode.go.th - เบอร์โทร 044-955535 <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>3.1.1) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.,ปย.2 และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.3 และแบบ ปอ.3</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>3.1.2) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p>

<p>3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p>	<p>3.1.๓) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม และจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหาร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ฝึกอบรมเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานงาน การบริหารงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>4. สร้างบุคลากรมีอาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>4.2 นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>4.2.1) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องเรียน ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.โตนด</p> <p>4.2.2) ส่งข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อมาพัฒนาต่อไป</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน- แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อปต.โตนด <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>